



จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

ฉบับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

www.opsmoac.go.th/phetchaburi-home / E-mail: paco_pbi@opsmoac.go.th / โทร.๐๓๒-๔๖๑๒๙๙ โทรสาร.๐๓๒-๔๖๑๓๐๐

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 68 รูป เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและองค์กร พร้อมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย มี ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 3 มกราคม 2567

ที่ปรึกษา : นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
บรรณาธิการ : นางสาวสกลภัทร ไชยคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้จัดทำ : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร : น.ส.มธุรส สุจิตศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล



เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

SCAN ME



โครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ประจำเดือน มกราคม



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการสภากาแฟจังหวัดเพชรบุรี ยามเช้า ซึ่งเป็นเวทีพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ณ สวนตาลลุงนอม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายฉัตรชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ ณ สวนตาลลุงนอม หมู่ที่ 2 ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทร. 087-800-7716 เปิดให้เข้ามาชมสวนได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 18.00 น.

วันที่ 9 มกราคม 2567

คณะกรรมการตัดสินสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี , นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกร/กลุ่มเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามประเด็นของนายบรรพต มามาก เกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งและเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 1 ใน 2 ของประเทศ แก่คณะกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายวิวรรณ สงประเสริฐ ผอ.สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน ณ ศพก.อำเภอบ้านลาด ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 9 มกราคม 2567



ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลเขากระปุก และตำบลป่าแดง



พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี รับฟังบรรยายรายงานสรุปผลก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยฯ จากผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์, รายงานสรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้หม่อมใหม่เฉลิมพระเกียรติ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอบางแพ จังหวัดเพชรบุรี จากผู้แทนกรมหม่อมใหม่ โดยมีนายฉัตรชัย นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับนางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอบางแพ จังหวัดเพชรบุรี ต่อมาเวลา 13.00 น. องคมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย (สระเก็บน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย) รับฟังบรรยายรายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จากผู้แทนทรัพยากรน้ำ และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพิ่มน้ำต้นทุนของสระเก็บน้ำข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนขุนห้วย

วันที่ 11 มกราคม 2567

วันเด็กแห่งชาติ



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

วันที่ 13 มกราคม 2567

พิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนามาตรฐานการบัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำหรับเจ้าหน้าที่บัญชีหรือผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชี, หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำหรับกรรมการดำเนินการ/ฝ่ายจัดการ, และหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 10 นางวรรณทณี ศรีพุ่มไช้ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จำกัด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกร



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตลาดเกษตรกร และร่วมستمตรวจสอบสารพิษตกค้างกับทางสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในสินค้าที่จำหน่ายในตลาดเกษตรกร

วันที่ 16 มกราคม 2567

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี โดยกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน

สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำจังหวัดเพชรบุรี และการเตรียมการป้องกันภัยแล้ง
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 66/67
3. การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2566/67
4. การควบคุม กำจัด ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในพืชและสัตว์
5. การติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการขององคมนตรี ในโครงการพระราชดำริ
6. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2567
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
8. ผลการประกวดศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัด ประจำปี 2567

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอท่าสาย จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 16 มกราคม 2567



จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดยมีนายณัฐรัชย์ นาคพลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เนื่องในโอกาสวันพืชมงคลมาฆบูชา เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานศึกษา ณ โรงเรียนวัดช่อม่วง ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

ลงพื้นที่ติดตามงานด้านปศุสัตว์ จังหวัดเพชรบุรี



รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2567 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี, นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี, และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อตรวจเยี่ยมและดูการบริหารจัดการฟาร์มโคเนื้อเพื่อการส่งออก ณ ฟาร์มอดิศร 88 อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้เดินทางต่อไปยังป่าสงวนแห่งชาติป่ายางน้ำก่ดเหนือ-ใต้(เขาป่าโพรง) ตำบลพยุหะสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน เพื่อดูความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดทำสถานกักกันสัตว์ เพื่อกำหนดออกนอกราชอาณาจักรในอนาคตต่อไป

วันที่ 18 มกราคม 2567

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี มอบหมายกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ โครงการพิเศษ นายประพนธ์ แก้วอ่อน ร่วมออกหน่วยและจัดนิทรรศการทางวิชาการ งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2567 โดยมีนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การลดความเสี่ยงของผลผลิต การเชื่อมโยงเครือข่าย การบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ณ ที่วิสาหกิจชุมชนสามเรือนกรีน หมู่ 8 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 มกราคม 2567

พิธีเปิดงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและ โครงการพิเศษ เข้าร่วมพิธีเปิดงานสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2567 โดยมีนายณัฐวัชช์ นำพูลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างการรับรู้ให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบจากการเผาในพื้นที่การเกษตร และนำเสนอทางเลือกการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตรทดแทนการเผาเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตไปสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัยการเผา ณ หมู่ 3 ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2567

การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 โดยมีนายภคพัฑ์ สงัดวนาบุทท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน เพื่อตรวจสอบ กลั่นกรองและประเมินผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม ประจำปี 2567 โดยในวันนี้มีทั้งหมด 3 ตำบลได้แก่ ตำบลไร่โคก, ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด, และตำบลบ้านแหลมอำเภอบ้านแหลม

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2567



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดเพชรบุรี (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายธรรมนุญ ศรีวรรณชะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2. การเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ชั้นกรรมาธิการ
3. ผลการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรี
4. การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
5. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

ณ ห้องประชุมพริบพรี ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (ชั้น 1)

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผน

การปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี



นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมและให้ข้อมูลการติดตามงานของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 267 และลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรี ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

“ผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง” ครั้งที่ 3

นางสาวศิริวรรณ เครือเล็ก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ชวนก้าว ชาวเพชรแข็งแรง” ครั้งที่ 3 โดยมีนายณัฐรัชช์ นาคพลสุขสันต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปล่อยขบวนเดินเพื่อสุขภาพ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพในการป้องกันโรคเจ็บป่วย รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมาก เช่น บูธตรวจสุขภาพ, บูธแผนไทยและแพทย์ทางเลือก, ตลาดนัด Green market เป็นต้น ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนครคีรี (รัชกาลที่ 4) จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567



ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรบุรี

เมืองเจ้าหลอมความหลากหลายของวัฒนธรรม

อาหารรสเลิศ



รายการ รอบรู้เรื่องเกษตร ช่วงเวลาโลก

ทุกวันอังคาร เวลา 10.10น.-11.00 น.

สนใจร่วมออกอากาศ

ติดต่อได้ที่ : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โทร.032-461299 ต่อ15

หรือ คุณสกลภัทร ไชยคำ มือถือ 082-2527422



ติดตามการออกอากาศได้ที่ : สวท .จ.เพชรบุรี คลื่น 95.75 MHz

: สวท. จ.ประจวบฯ คลื่น 102.25 MHz : facebook live สวท . เพชรบุรี



สวัสดีครับ